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ก าหนดการ 
 

วันท่ี เวลา กิจกรรม ผู้บรรยาย 

 
วันท่ี 15
พ.ค.57 

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน (ณ หอ๎งออดทิอเรียม ชัน้ G อาคารไบโอเทค)  

9.00 - 9.10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุน ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลิตผลการพิมพ ์

9.15 - 9.45 ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทนักวิจยัในการสรา้งอนาคตประเทศ” ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ์

9.45 - 10.00 รับประทานอาหารวําง  

10.00 - 10.30 บรรยายพิเศษ “ความคาดหวังของประเทศท่ีมีต่อนักวิจัยแกนน า” ดร.ทวีศักดิ ์กออนันตกูล 

10.30 - 11.00 บรรยายพิเศษ “การพัฒนานกัวิจยัระดับผู้น าในประเทศไทย” ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพมิลมาศ 

11.00 - 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

12.00 - 16.00 เดินทางไป รร.เดอะ รเีจนท์ ชะอ าบีช รีสอรท์ หัวหิน ชะอ า จ.เพชรบุร ีและ Check in   

16.00 - 17.00 อนาคตการวิจยัด้านพลังงานและวิศวกรรมในประเทศไทย 
Chair: ศ.จงรกัษ์ ผลประเสรฐิ 
ศ.สมชาต/ิศ.สมชาย 

17.00 - 18.00 พักผํอนตามอัธยาศัย  

18.00 - 19.00 
รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องเลอวังโดม 

 

20.00 เป็นตน๎ไป Discussion Party:  
- ภาพรวมผลลัพธ์การวิจยัของไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

 
ศ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพมิพ์  

 

วันท่ี 16
พ.ค.57 

8.00  รับประทานอาหารเช๎า  

9.00 - 10.30 ความท้าทายของงานวจิัยท่ีเกีย่วข้องกับการเกษตรไทยในอนาคต Chair : ศ.โสพิศ 
ศ.พีระศักดิ์/ ศ.บุญเสรมิ/ ศ.อัญชล/ีรศ.อภชิาติ 

10.30 - 12.00 ความท้าทายของงานวจิัยทางด้านการแพทย์และสุขภาพ 
(เสิร์ฟอาหารวํางในหอ๎งประชมุ) 
 

Chair: ศ.ประเสริฐ เอือ้วรากุล 
Speaker: ศ.ธีระวัฒน/์ศ.ประสิทธิ ์(ภวสันต์)/ศ.วีระศกัดิ ์
Commentator: ศ.วัชระ/ศ.เกียรต/ิศ.โสพิศ 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องสกนุา  

13.00 – 14.00 The Future Factors Getting Involved in Research   
(i.e. The Impact of Demographic Change to Research, Climate Change,  
IT Environment) 

ดร.ทวีศักดิ ์กออนันตกูล 
 

14.00 - 15.30 ความท้าทายของการวิจยัวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในประเทศ และเชื่อมโยงสูก่ารพัฒนา
ประเทศ 

Chair: รศ.วีระศักดิ ์อุดมกจิเดชา 
Speaker: ศ.จ ารัส/ ศ.อภิวัฒน ์
Commentator: ศ.ศกรณ/์ ศ.ยงวิมล/ศ.อภิชาต 

15.30 - 15.45 รับประทานอาหารวําง  
15.45 - 17.30 อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จระหว่างกลุ่มวิจยั 

(เชํน แนวคิดและวธิีบริหารจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญํ, ความรํวมมือกับภาคเอกชน) 
Chair: ศ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพมิพ ์
ศ.วัชระ/ศ.อภิวัฒน/์ศ.ธีระวัฒน/์ศ.พีระศักดิ/์ศ.วีระศกัดิ ์  

17.30 – 18.00 พักผํอนตามอัธยาศัย  

18.00 - 20.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องเลอวังโดม  
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วันท่ี 17
พ.ค.57 

8.00 - 9.00 รับประทานอาหารเช๎า   

9.00 - 11.30 ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากมุมมอง Chair Professor และ
ภาคเอกชน  
(เสิร์ฟอาหารวํางในหอ๎งประชมุ) 
 

Chair: ดร.ทวีศักดิ ์กออนันตกูล 
ผูร้่วมเสวนา: ดร.ไพรนิทร์ ชโูชติถาวร (ปตท.) /ศ.ศกรณ/์
ศ.สมชาต/ิศ.จ ารัส/ศ.เกียรติ   
 

11.30 - 12.00 สรุป และกลา่วปิดงาน ดร.ทวีศักดิ ์กออนันตกูล 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องสกนุา  

13.30 - 15.30  เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
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วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 - 17.00 น. 

อนาคตการวิจัยด้านพลังงานและวิศวกรรมในประเทศไทย 

 
    

พลังงานทดแทน 
  

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 การน าเข๎า-สํงออก ของพลังงงานฟอสซิล ในประเทศไทย โดยประมาณ เทํากับ 10% GDP  ซึ่งใช๎ในภาคการขนสํง 

ภาคอุตสาหกรรม รองลงมา บ๎านพัก อาคารธุรกิจ ภาคเกษตร และอื่นๆ  

 สัดสํวนการใช๎เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า (ใช๎ในอาคาร) ประมาณ 5% GDP สวํนใหญํใช๎ก๏าซธรรมชาติเป็นหลัก, ลิกไนต ์

และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสัดสํวนการใช๎เชื้อเพลิงผลติไฟฟ้ายังไมํเหมาะสม ต๎องพึ่งพิงก๏าซธรรมชาติอยูํมาก (90%) 

 ปัญหา คือ 1. ความมั่นคงทางพลงังาน ประเทศไทยมีน๎อยมาก ยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล 2. การปลํอยก๏าซเรือน

กระจกของประเทศไทยสูงเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตาม การสนับสนุนใช๎พลังงานทดแทน ต๎องมีแนวทาง และกลยุทธที่

เหมาะสม  

 การแก๎ปัญหา (เสนอในสํวนท่ีเห็นวําเป็นปัญหาหลัก) คือ การจัดการเช้ือเพลิงชีวภาพ (BIOFUEL) ทดแทนเชื้อเพลิง

ฟอสซิลในภาคการขนสํง  และแนวทางการผลติไฟฟ้า 

ภาพรวมการใช๎พลังงานทดแทน  

 ปัจจุบันเชื้อเพลิงเอทานอล (ปรมิาณ 9 ล๎านลติร ตํอวัน) ผลิตจากกากน้ าตาล, มันส าปะหลัง หากน าไปผสมใน

สัดสํวน 20% ในเบนซิน สามารถเพิ่มเลขออกเทนเป็น 95 และทดแทนการใช๎สารตกแตํง (additive) ซึ่งเป็นสารกํอ

มะเร็ง อีกทั้งยังชํวยลดการน าเข๎าจากตํางประเทศ 

 สัดสํวนการผสมเอทานอลในน้ ามนัเบนซิน (สตูรน้ ามันแก๏สโซฮอล์) ควรเป็นอยํางไร อาจต๎องพิจารณาหลายปัจจยั 

เชํน วัตถุดิบเพียงพอหรือไม ํ (น้ า ปุ๋ย)  ปริมาณพื้นที่เพาะปลูก และหากใช๎พื้นทีป่ลูกพืชอาหารความคุ๎มคําเป็น

อยํางไร  

 เชื้อเพลิงใหมํทดแทนดีเซล จากสาหรําย สบูดํ า อยูรํะหวํางด าเนินการวิจัยและพัฒนา ไมํถึงระดับการใช๎เชิงพาณิชย ์

 ไบโอดีเซล เราใช๎น้ ามันปาลม์ดิบ ยังมีก าลังผลิตไมํเพียงพอ เพราะตอ๎งเข๎าไปถางป่า เพื่อปลูกปาลม์  สํงผลให ๎CO2

เพิ่มขึ้น  

 โดยสรุป ประเทศไทยมีก าลังการผลิตเอทานอลเพียงพอ แตํไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน ยังไมํเพียงพอ 

งานวิจัยและพัฒนาเกีย่วกับเอทานอล  

 เซลลูโลส (มีความหวัง เริ่มเป็นการค๎า) น้ ามันจากสาหรําย (ปตท ลงทุน) น้ ามันจากแบคทีเรีย (หํางไกลมาก) 

ทางเลือกของพีชที่ไมํใชํอาหาร เชํน สบูํด า (เรามีกฏหมาย การตดัตํอยีน ท าให๎พัฒนาช๎า) และต๎องมองควบคูํกับ 
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เทคโนโลยีการพัฒนายานยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพกวําเบนซินมาก หรือไฮบริด, รถไฟฟ้า, รถที่ใช๎

ไฮโดรเจน (แขํงกับรถไฟฟ้ายาก) ต๎องมองให๎รอบด๎าน เมืองนอกมีการเก็บภาษีการปลํอยก๏าซ CO2 ตํอกม. 

แนวทางการวิจัยที่ควรเน๎นเชื้อเพลิงชีวภาพด๎านการขนสํง  

 สูตรเอทานอล (E20 E25 แก๎ปัญหาออกเทน, การน าเข๎า additive) 

 ให๎ความส าคญัไบโอดีเซล อยําไปแขํงพืชอาหาร 

 ปัญหาทางนโยบาย เชํน Gene modified technique  

 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า  และนโยบายการจัดเก็บภาษีรถยนต์   

 

การวิจัยด้านวิศวกรรมในประเทศไทย  
 
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 การลงทุนด๎านวิจัย ยังคงอยูํในประเทศกลุํมพัฒนา เชํน อเมริกา จนี ส าหรบัประเทศไทย สัดสํวนการลงทุนจากภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ของไทยต่ ามาก รัฐบาลลงทุนในสดัสํวนท่ีมากกวําเมื่อเทียบกับภาคเอกชน  (ข๎อมูล ปี 2010) 

 ตัวอยําง บริษัทโฟล์คสวาเกนลงทนุงานด๎านวิจัย โดยรํวมมือกับมหาวิทยาลัย sharing knowleged lead to new 

knowledge แตกตํางจากไทย 

 ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในการวจิัยและพัฒนา เชํน การตีพิมพ์ สิทธิบตัร เป็นต๎น ทั้งนี้ แม๎วําการตีพิมพ์จะมีสํวนน๎อยท่ี

น าไปใช๎ประโยชน์ (ขึ้นหิ้ง) แตํก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ และต๎องท าตํอไป เพราะเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงความก๎าวหน๎าของงาน 

และทิศทางการวิจัย (index)  และการจัดอันดับ (มาเลเซีย มีอัตราการเติบโตเพิม่ขึ้นการตีพิมพ)์ 

 ปัจจุบัน ภาพรวมการวิจัยและพัฒนาด๎านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นดังนี้   

- ประเทศไทย มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 164 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (คุณภาพไมไํดเ๎พิ่มตามจ านวน)  

- ทุนวิจัย (คปก.) 602 ทุน จากท้ังหมด 4,xxx ทุน  (ซึ่งไมํได๎น๎อยเมื่อเทียบกับสาขาอ่ืนๆ) 

- จ านวนการตีพิมพ์  มีประมาณ 10% ของทั้งหมดในประเทศ (แพทย์ เกษตร พลังงาน) (ข๎อมูลปี 2009)  

 ดังนั้น จ านวนบุคลากรทางด๎านวศิวกรรมศาสตร์ไมํได๎ขาดแคลน แตํปัญหา คือ คณุภาพนักศึกษาต่ าลง, ไมํได๎ขาด

แคลนปรญิญาตรี แตํขาดบุคลากรคนอาชีวะ (ชํางฝีมือ), ยังต๎องการบุคลาการระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก  

ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประชมุ 

 ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัย เชํน นโยบายตํางๆ เงินสนับสนุนวิจยัยังต๎องอาศัยกฎหมายมาใช๎บังคบั ตัวอยําง การ

ผลิตเอทานอลใน US เพื่อชักจูงเอกชนลงทุน แตํยังต๎องปรับตํอๆ ไป ส าหรับไทย ประเทศไทยยังใช๎พืชอาหาร ซึ่งไมํ

ควรใช๎จนเกิดการเสียสมดุล (เอทานอลจากเซลลโูลส ยังไมํมคีวามใกล๎เคียงจะมาทดแทน) และยังขาดนักวิจัยเชิง

นโยบายดา๎นพลังงาน  
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 ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ หากพิจาณาเพียงจ านวนการตีพมิพ์อาจไมคํรอบคลุม ต๎องดูแนวโน๎มการสร๎างคนด๎วย  เชํน  

งานวิจัยด๎านการจดัการโรคระบาด โรคติดตํอ ต๎องท าให๎ไดเ๎ร็ว สร๎างคนให๎คิดเป็น และงานวิจัยบางสาขา เชํน 

การแพทย์ บางสิ่งไมํสามารถตีพมิพ์ได๎ แตํชํวยชีวิตคนไข๎ คณุคําที่ได๎รับมันมาก (knowledge) ก็นําจะยอมรับได๎

อยํางหนึ่ง 

 ปรัชญาส าคัญของวิจัย คืออยากให๎แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ เราอาจจะหลงประเด็น เพราะตัวช้ีวัด คือ บทความตีพิมพ ์

พวก open access ที่ไมํมีคณุภาพ จึงมากข้ึน เราต๎องเห็นคณุคํางานวิจัยมากขึ้น อยําเน๎นจ านวนตีพิมพ์ หรือ 

ต าแหนํงทางวิชาการ อยํางไรก็ตามต๎องมีตัวท่ีช้ีให๎เห็น ดังนั้นการตีพิมพ์ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็น (Work-Finish-Publish)  

 การให๎เกิด security ในงานวิจัยด๎านพลังงาน ควรให๎ความส าคญักับพลังงานทดแทน และการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น       

ดูสัดสํวนการใช๎เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพราะฉะนั้น เราใช๎พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น วํามีศักยภาพแคไํหน ที่เรามีคือ 

พลังงานชีวมวล ลม ภายใน 10 ปีนี้ เชื่อวําถ๎ามีนโยบายที่เหมาะสม สามารถอยูํได๎ด๎วยพลังงานหมุนเวียน หลังจาก

นั้น ศักยภาพหมุนเวยีนคงไมํพอ เพราะใช๎พลังงานเพิ่มขึ้น ในญี่ปุ่นมองวํา พลังงานนิวเคลียร์ เป็นตวัเลือกที่ดี ไมมํี

การปลํอยก๏าซเรือนกระจก 

 ทางวิศวกรรมศาสตร์  เรามีปญัหาเรื่อง infrastructure ของประเทศ และหากจะให๎อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท างาน

ตั้งแตํต๎นจนน าออกไปใช๎จริง คงท าไดไ๎มํไหว ต๎องมีหนํวยงานท่ีจะประสานตํอ  จะเห็นวํา ประเทศไทยยังขาดจุดนี้ 

ท าให๎การด าเนินการวิจัย และพัฒนา และการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ขาดชํวงไป 
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วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 - 10.30 น. 
 

ความท้าทายของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไทยในอนาคต 
 

 

Agriculture in Thailand  
 

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีเป็นอันดับที่ 51 ของโลก โดยแบํงเป็นพื้นที่ท่ีใช๎สอยได๎จ านวนครึ่งหนึ่งของพื้นที่
ทั้งหมด และมีพื้นที่ท่ีสามารถเพาะปลูกได๎ประมาณ 10% ของพื้นที่ท้ังหมด ประชากรเกือบ 38% ของประเทศ
ประกอบอาชีพเกษตรกร  

 สิ่งที่ควรมุํงเน๎นเพื่อให๎เกดิปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได๎แก ํ การปรับปรุงพันธุ์ให๎ดีขึ้น การจัดการฟาร์ม 
เครื่องจักรฟารม์ การจดัการหลังการเก็บเกี่ยว และบรรจภุัณฑ์ทีด่ขีึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผาํนมาโครงสร๎าง
ของกระบวนการผลิตคํอนข๎างคงที่ ได๎แกํ การท าพืชไรํ การประมง การปศุสัตว์ รวมทั้งการให๎บริการเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร  

 ปัจจุบันไดม๎ีการน านวตักรรมทางการเกษตรเข๎ามาใช๎เพิ่มมากขึ้น เชํน การใช๎เครื่องจักรในการปลูกข๎าว และการเก็บ
เกี่ยว และใช๎เทคนิคการปลูกข๎าวแบบหวําน การพัฒนาสายพันธ์ุวัวเนื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให๎สามารถ
เลี้ยงได๎ในสภาพภูมิอากาศเขตร๎อนช้ืน และมีคุณภาพเนื้อสูง   

 แนวโน๎มการวิจัยด๎านการเกษตรของประเทศไทย ควรพัฒนาให๎อยูํในระดับสากลมากยิ่งข้ึน ไมํวําจะเป็นด๎านโรค
ระบาดจากสตัว์  (โรคเอดส,์ โรควัวบ๎า, โรคซารส์, ไข๎หวัดนก, โรคแอนแทรกซ์ และ Ebola) มีการวจิัยพื้นฐานมาก
ขึ้น ผลงานการตีพิมพเ์พิ่มขึ้น แตอําจไดส๎ายพันธุ์ลดลง มุํงเน๎นงานทางด๎านชีวโมเลกลุ และนาโน เกษตรกรจะเข๎ามา
มีบทบาทในการรํวมวิจยัมากยิ่งขึน้ มุํงเน๎นลักษณะกายภาพ ทางเคมีมากกวําลักษณะทางเศรษฐกิจ มุํงเน๎นคุณภาพ
มากกวําปริมาณ มีเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนท้ังส าหรับผู๎บรโิภค และอุตสาหกรรม 

 แนวโน๎มภาคการเกษตรในอนาคต จะมุํงเน๎นผู๎บริโภคมากยิ่งข้ึน การท าข๎อตกลงความรํวมมือกับประเทศอ่ืนๆ อาจ
สํงผลกระทบตํอสินค๎าเกษตรบางชนิด มีการลงทุนและมีการท าสัญญาการท าฟารม์ในประเทศเพื่อนบา๎น มีโครงสร๎าง
พื้นฐานส าหรับสินค๎าเกษตร มีความรู๎ด๎านการผลิตมากขึ้น ทั้งด๎านการท าเกษตรอินทรีย์ และพืชพลังงาน  การใช๎มัน
ส าปะหลัง และอ๎อยมาผลิตแอลกอฮอล์ พืชน้ ามันเชํน สบูํด า และการเปลี่ยนแปลงจากการเพาะปลูกพืชเป็นการ
ประมง และปศุสตัว์เพิ่มสูงขึ้น 

 จากนโยบาย "ครัวของโลก" ควรเรํงการประชาสัมพันธ์ผาํนร๎านอาหารไทยในตํางประเทศ การจัดท าช่ือแบรนด์ และ
ขั้นตอนการรับรองและการพัฒนาตลาด ในสํวนของโครงสร๎างพื้นฐานในภาคการผลติ ควรพัฒนาระบบโลจสิติกให๎ดี
ยิ่งข้ึน มีการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า และการบริหารจัดการมลพิษจากของเสียทางการเกษตรทีม่ีประสิทธิภาพ 
การสํงเสริมสินค๎าท่ีมคีุณภาพ (Product champions) และขยายการใช๎งานสินค๎าที่มีคณุภาพ เชํน การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหมํจากข๎าว โดยน าแกลบ หรือฟางข๎าวมาใช๎ประโยชน์ การท าเครื่องดืม่ข๎าว แชมพู หรือสบูํข๎าว เป็นต๎น  
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การพัฒนาระบบเลี้ยงกุ้งเพื่อป้องกันการติดโรค 
 

ศ.ดร. บุญเสริม วิทยช านาญกลุ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุกุ๎ง (Shrimp Genetic Improvement Center) เป็นหนํวยงานภายใต๎ความรํวมมือ

ระหวํางศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ และมหาวิทยาลัยมหดิล 
เพื่อใช๎เป็นสถานท่ีในการวิจัย และคัดเลือกสายพันธ์ุกุ๎งกุลาด า ตั้งอยูทํี่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  

 ศูนย์ได๎กํอตั้งอาคารเขตปลอดเชื้อ ซึ่งประกอบด๎วย อาคารเพาะฟักและเพาะเลีย้งลูกกุ๎ง เพื่อรองรับผลผลิตที่ได๎จาก
การผสมเทียมพํอแมํพันธ์ุกุ๎ง การพัฒนาวิธีการผสมเทียม   ใช๎วิธีการตัดตาแทนการใช๎ฮอรโ์มน การเกบ็น้ าเช้ือจากพํอ
พันธุ์ และการฉีดน้ าเชื้อให๎แมํพันธ์ุ โดยมีการติดตามการวางไขํ รวมถึงการเพาะเลี้ยงลูกกุ๎ง เพื่อใหไ๎ด๎สายพันธุ์ก๎ุงที่
ปลอดเช้ืออยํางแท๎จริง  

 นอกจากน้ีภายในศูนย์ยังมีการเพาะเลี้ยงไดอะตอม เพื่อใช๎เป็นอาหารลูกกุ๎ง โดยชนิดหลักท่ีเพาะเลี้ยง ได๎แก ํ
Thalassiosira weissflogii เป็นต๎น มีอาคารส าหรับเพาะฟักไขํอาร์ทีเมีย เพื่อใช๎ควบคุม และลดการปนเปื้อนหรือ
การติดเชื้อแบคทีเรียของลูกกุ๎ง อาคารเพาะเลี้ยงเพรียงทราย (ไส๎เดือนทะเล) ซึ่งเป็นอาหารส าหรับพํอแมํพันธ์ุกุ๎ง 
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงก๎ุงในบํอปิด เพื่อป้องกันไวรัสจากสิ่งแวดล๎อม  

 นอกจากความเช่ียวชาญดา๎นการเพาะเลี้ยงก๎ุงแล๎ว ยังมีงานวิจัยชีววิทยาโมเลกุล เพื่อการป้องกันโรคไวรสัในกุ๎งอีก
ด๎วย ที่ผํานมาได๎ผลิตองค์ความรู๎ และบทความวิชาการจ านวนมาก เชํน การใช๎เทคนิค RNAi โดยการฉีด RNA สายคูํ
ให๎แกํกุ๎ง ผลการศึกษาพบวําสามารถลดอัตราการติดไวรสัได๎ การพฒันาพันธุ์ก๎ุง และปลาชนิด triploid เพื่อให๎ได๎กุ๎ง 
และปลาที่มีขนาดใหญํขึ้น   

 มุํงหวังวําศูนย์นี้จะมีการพัฒนาเปน็ศูนย์กลางการศึกษาวิจยัการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าระดับนานาชาติตํอไป 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรของไทยในอนาคต 
 
ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 คาดการณ์วําการผลิตสตัว์น้ าของโลกมีการเติบโตมากข้ึน นอกจากน้ียังมีการพัฒนาสายพันธ์ุปลาชนดิใหมํ ช่ือ แพน
กาเซียส ดอร์รี่ ซึ่งเป็นท่ีนําสนใจอยํางยิ่ง เนื่องจากปลาชนิดนี้เจรญิเติบโตได๎อยํางรวดเร็ว โดยสามารถเจรญิเติบโต
จากน้ าหนัก 20 กรัมเป็น 1 กิโลกรัม ได๎ในระยะเวลาเพียง 6 เดือนเทําน้ัน จึงเป็นท่ีนําสนใจของเกษตรกรจ านวนมาก  

 ส าหรับการเพาะเลีย้งก๎ุงในลักษณะฟาร์มนั้น มีกุ๎ง 2 สายพันธ์ุที่ได๎รับความนิยม ได๎แกํ กุ๎งกุลาด า (Peneus 
monodon) และกุ๎งขาว (Litopeneus vannamei) ซึ่งคุณลักษณะตา๎นทานโรคที่แตกตํางกัน การระบาดของโรค
ท าให๎เกิดการสูญเสียอยํางมากให๎กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงก๎ุง ซึ่งโรคที่มีสาเหตสุํวนใหญเํกิดจากเชือ้ไวรัส และ
แบคทีเรีย  

 ปี 2011 มีการระบาดของโรค Early Mortality Syndrome หรือ EMS ซึ่งกํอให๎เกิดความเสียหายมลูคําสูงถึง 13.3 
พันล๎านเหรยีญดอลลารส์หรัฐ ซึ่งท าให๎ผลผลิตกุ๎งของประเทศไทยในปีดังกลําวลดลง ประมาณ 47% จึงมีความ
พยายามจากหลายภาคสํวน ได๎แกํ UA, FAO, World Organisation for Animal Health (OIE), World Bank, 
Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA), Global Aquaculture Alliance (GAA), Ministry 
of Agriculture and Rural Development of Viet Nam, CP Foods, the Minh Phu Seafood Corporation, 
Grobest Inc. และ Uni-President Feed Company ในการค๎นหาสาเหตุการเกิดโรค และวิธีรับมือการระบาดของ
โรค ผลการศึกษาพบวําโรคดังกลาํวมีสาเหตุมาจาก Vibrio parahaemolyticus จึงมีการพัฒนากลยุทธ์ตํางๆ เพื่อ
ควบคุมโรค ได๎แกํ การใช๎กุ๎งที่ต๎านทานจ าเพะตํอโรค  การคัดเลอืกกุ๎งที่ต๎านทานโรค การใช๎โปรไบโอติกและสาร
กระตุ๎นภูมิคุ๎มกัน การพัฒนา RNAi เพื่อยับยั้งยีนที่กํอให๎เกิดโรค การพัฒนา "วัคซีน" เป็นต๎น ทีผ่ํานมากลุํมนักวิจยั
จาก Oceanic Institute  ใน Hawaii ได๎ประสบผลส าเร็จในการคัดเลือกกุ๎งที่ต๎านโรค Taura syndrome virus 
(TSV) ในกุ๎งขาว ซึ่งปัจจุบันกุ๎งขาวสามารถต๎านทานโรคดังกลาํวไดม๎ากกวํา 80% 

 ปัจจุบันมีการน าเทคนิค Next-generation sequencing มาใช๎ในการหากลไกการเกดิโรคติดเชื้ออยํางแพรํหลาย 
รวมทั้งการศึกษา Transcriptome หรือ Proteome ก็สามารถวิเคราะห์ยีนท่ีเกีย่วข๎องกับการตอบสนองตํอโรคหรือ
กลไกการกํอโรค นอกจากน้ี Metabolomics ยังสามารถใช๎เพื่อวิเคราะหผ์ลของโภชนาการตํอการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ได๎อีกด๎วย 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.oie.int/
http://www.enaca.org/
http://www.minhphu.com/
http://www.grobest.com/en/
http://www.uni-president.com/index.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24797101
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Grand Challenges Thailand: ข้าวและชาวนาไทย  
 
ศ.ดร. อภิชาต วรรณวิจิตร 
ภาควิชา พืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

 ปัญหาที่ควรแกไ๎ขเรื่องข๎าวประกอบด๎วย 3 ระยะ ได๎แกํ ระยะสั้น: เรํงแก๎ปัญหาที่เกดิการนโยบายจ าน าข๎าว  ระยะ
กลาง : ปรับปรุงข๎าวให๎สามารถใช๎เสริมสุขภาพ หรือใช๎เป็นยา ‘ธัญโอสถ’ ได๎ ระยะยาว : ปรับตัวสูํสภาวะโลกร๎อน 
และการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศฉบัพลัน  

 การชํวยเหลือชาวนาควรมีนโยบายที่ยั่งยืน และตํอเนื่อง ไมํวําจะเปน็การเพิ่ม Value chain การลดตน๎ทุน เชํน การ
ใช๎พันธุ์ท่ีให๎ผลผลติสูง ใช๎ปุ๋ยน๎อย ทนตํอโรค และแมลง ลดการใช๎สารก าจัดศัตรูพืช การใช๎เกษตรอินทรีย์ เป็นต๎น 
การสํงเสริมใหเ๎กิดความเป็นมติรตอํสิ่งแวดล๎อม เชํน การใช๎พันธุ์ข๎าวท่ีต๎านทานโรค แมลง ทนน้ าทํวม ทนแล๎ง ทน
ร๎อน ทนเค็ม ทนร๎อน-หนาว เป็นตน๎ 

 งานวจิัยจะชํวยสํงเสริมให๎ชาวนาอยูํใน value chain ได๎นานยิ่งข้ึน ตัวอยํางของงานวิจัย ได๎แก ํ การวิจัยด๎าน
โภชนาการของข๎าว นวัตกรรมแปง้จากข๎าว การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณสมบัติใหมํๆ  

 ที่ผํานมาการพัฒนาผลติภณัฑ์มักเป็นการใช๎ภูมิปัญญา ซึ่งประเทศไทยควรมีการเปลีย่นแปลงจากการผลิตวตัถุดิบให๎
เป็นการผลิตผลติภณัฑ์ที่มมีูลคําสงูมากยิ่งข้ึน โดยการเพิ่มความเป็นสินค๎าพรีเมี่ยม และนวัตกรรมให๎แกํผลิตภัณฑ ์

 งานวิจัยสามารถเพิ่ม value chain ได๎โดยการน าเอาเทคโนโลยีการแปรรูป และนวัตกรรม เชํน การพัฒนาข๎าวพันธุ์
พิเศษ การเพาะปลูกแบบเกษตรอนิทรีย์ ปลอดสารพิษ ปลูกแบบประณตี เป็นต๎น ตัวอยาํงการเพิ่มมลูคําข๎าว ได๎แกํ 
ข๎าวธัญโอสถ ซึ่งเป็นข๎าวท่ีมดีัชนีน้ าตาลต่ า ธาตุเหล็กสูง โฟเลตสูง มีกากใยสูง มีสารต๎านอนมุูลอสิระ ให๎ผลผลติสูง 
และต๎านทางโรคและแมลงไดด๎ี นอกจากน้ียังสามารถเพิ่มมลูคําให๎แกํผลิตภัณฑ์โดยการสกัดสาระส าคญัจากข๎าว เชํน 
สารสกัดจากข๎าวไรซเ์บอรี่ ท่ีมสีาระส าคญั Lupeol ทีส่ามารถลดการอักเสบ ลดอาการปวดบวมของข๎อ เป็นต๎น 

 งานวิจัยปัจจุบันของทีมวิจัยได๎น าเอาเทคโนโลยีกํอกลายพันธ์ุทั้งจีโนมมาใช๎ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการปรบัปรุงพันธุ์ข๎าวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยพัฒนาระบบการ Gene pyramiding ให๎รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใช๎
ข๎าวปิ่นเกษตร+4 เป็นฐานการพัฒนาข๎าวผลผลติสูง ทีส่ามารถต๎านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ขอบใบแห๎งและโรค
ไหม๎ และทนน้ าทํวมฉบัพลัน สามารถปรับเปลีย่นให๎ข๎าวยืดตัวใต๎น้ าได๎อยํางรวดเร็ว มีความทนทาน สามารถผสม
เกสรติดในสภาพ ขาดน้ า, ดินเค็ม, ร๎อนจัด, และ อากาศเย็นได ๎
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วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 - 12.00 น. 

ความท้าทายของงานวิจัยทางด้านการแพทย์และสุขภาพ 

 

 

ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 

คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบบรกิารสาธารณสุขของประเทศมี 3 มิติ 1. การรักษา 2. การป้องกันไมํให๎กลับมาเป็น

ใหมํ การฟื้นฟูสมรรถภาพรํางกาย 3. การป้องกันโรค 

 ในมิติที่ 1 และ 2 ไมํคํอยประสบความส าเร็จ ระบบบริการสารณสุขของประเทศคํอนข๎างล๎มเหลว  

 มิติที่ 3 กระทรวงวิทยาศาสตร์ควรคิดออกจากกรอบ Healthy aging ท าอยํางไรให๎ไมํเกิดโรค เป็นที่ทราบกันดีวํา

การทานผักมีประโยชน์ ซึ่งจะชํวยระบบ gut microbiome ที่มีประโยชน์ชํวยดึงสารพิษออกจากรํางกาย อุปนิสัย

การกินจะท าให๎เกดิการเปลี่ยนแปลง gut microbiome ในรํางกาย  

 ควรน าเสนอ หรือให๎ความรู๎แกํประชาชนโดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ เสนอแนะให๎กระทรวงสาธารณสุขเผยแพรํ

ข๎อมูลแกํประชาชน เพื่อให๎สุขภาพของประชาชนในประเทศดีขึ้น เกิด primary prevention ลดภาระงานของ

แพทย ์ซึ่งจ านวนแพทย์ในชนบทยังไมํเพียงพอในการให๎บริการแกํประชาชน 

 

ศ.ทพ. ประสิทธิ์ ภวสันต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 การแก๎ของโรคทางทันตกรรม เชํน ปัญหาโรคเหงือก ฟันผิดปกต ิ การสูญเสียฟัน การดูแลสุขภาพชํองปากของ

ผู๎สูงอายุ ปัญหาเหลํานี้มักมีการแกไ๎ขโดยเป็นการแก๎ท่ีปลายเหตุ  

 การแก๎ท่ีต๎นเหตุคือ การให๎ความรูท๎ี่ถูกต๎องแกํประชาชน ปัจจุบันจะเห็นโฆษณาน้ ายาบ๎วนปากท่ีท าให๎เกิดความเข๎าใจ

ผิดตํอประชาชน แตํเนื่องจากสนิค๎าเหลํานีเ้ป็นผู๎ให๎การสนับสนุนงานทางทันตกรรมสํวนใหญํของประเทศ จึงไมํ

สามารถหลีกเลี่ยงได ๎

 ปัญหาที่ส าคญัอีกปัญหาหนึ่ง คือ การฟื้นฟูเนื้อเยื่อฟันซึ่งต๎องไดร๎ับการดูแลอยํางตํอเนื่อง  
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 การศึกษา Tissue engineering ประกอบด๎วย 3 สํวนท่ีส าคัญ คือ 1. เซลล์ 2. Biomaterial (วัสดุชวีภาพ) และ 3. 

Bioactive molecules ซึ่งต๎องมีการบูรณาการศึกษาเข๎าด๎วยกัน 

 สิ่งต๎องค านึงคือ ชนิดของสเต็มเซลล์ และที่มาของเซลล์ ต๎องมีการเพิ่มจ านวน และมีการ Differentiate หรือไม ํ

นอกจากปัจจัยภายใน ได๎แกํ Growth factors ยังมีปัจจัยภายนอก ได๎แกํ Mechanical stress ที่เกี่ยวข๎องด๎วย

เนื่องจากเนื้อเยื่อภายในชํองปากมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

 Biomaterial ที่ควรเลือกใช๎ต๎องค านึงวําจะให๎อยูํในรํางกายควรมีระยะเวลาเทําไหรํ หากต๎องการให๎อยูํเพียงช่ัวคราว

วัสดุมีคณุสมบัติทีส่ามารถ remodeling ได๎และเมื่อมียํอยสลายแล๎วมีความปลอดภัยหรือไมํ วสัดุธรรมชาติทีม่ีการ

น ามาใช๎ได๎แกํ คอลลาเจน หรือ silk protein แตํมีจุดอํอน เนื่องจากมีรายงานเรื่องกํอให๎เกิดการแพ๎ และการขึ้นรูป 

จึงมีการเลือกใช๎ synthetic polymer ซึ่งต๎องค านึงวําเมื่อยํอยสลายแล๎วมีความปลอดภัยหรือไม ํ

 นอกจากปัจจัยท่ีกลําวมาแล๎ว ยังมีปัจจัยเรื่องบุคลากรที่ท าให๎งานวิจัยประสบปัญหา เนื่องจากเมื่อนักศึกษาจบ

การศึกษา การพัฒนาวัสดุอาจไมสํามารถน าไปพัฒนาตํอได๎ และเมื่อรับนักศึกษาเข๎ามาใหมํ นักศึกษามักต๎องการ

ศึกษาวัสดุชนิดใหมํ ท าให๎ขาดความตํอเนื่องของการวิจัย 

 

 
 

ศ. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ตัวอยํางหนึ่งของการใช๎ข๎อมูลทางสถิติในการศึกษาระบาดวิทยา และควบคุมการระบาด คือการควบคุมการระบาด
ของอหิวาตกโรค ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการวิเคราะห์วําสาเหตมุาจากแหลํงน้ า กํอนท่ีจะมีการค๎นพบวํามีสาเหตุ
จากเชื้อ Vibrio cholerae ใน 10 ปีตํอมา  

 ได๎มีการค๎นพบสาเหตุของโรคตํางๆ โดยใช๎ germ theory การศึกษาระบาดวิทยาจึงลดลง อยํางไรก็ตามการใช๎ 
germ theory ไมสํามารถตอบปญัหาโรคเรื้อรัง ท่ีเกิดในกลุํมประชากรขนาดใหญไํด๎  

 การแพรํระบาดของซารส์ ในประเทศจีน นักระบาดวิทยาสามารถต๎นพบวิธีการควบคุมการแพรรํะบาดของโรคกํอน
การค๎นพบวัคซีน ซึ่งท าให๎รู๎สาเหตขุองการแพรํระบาด จึงควบคุมผูต๎ดิเช้ือไมํใหส๎ามารถแพรํเชื้อโรคไปสูํคนอ่ืนได๎  

 กลุํมวิจัยการจัดท าโปรแกรมทางสถิติ Modeling หรือ statistical package ในลักษณะ open source ในการท า
วิจัยมาอยํางตํอเนื่อง 

 ความท๎าทายในประเทศไทยคือ มีผู๎รู๎ทฤษฎเียอะ มีการทดลองทดสอบในห๎องปฏิบัติการ แตํการติดตามผลในกลุมํ
ประชากรขนาดใหญ ํ ระยะยาวยงัมีปัญหา กระทรวงสาธารณสุขยังมีความจ าเป็นต๎องใช๎ความรู๎ความระบาดวิทยา 
โดยท างานรํวมกับนักเศรษฐศาสตร์ในการวางแผนการควบคุมโรคตาํงๆ  

 ประเทศไทยถือวํามีเข๎มแข็งทางการแพทย์สูงมากเมื่อเทียบกับ GDP ประเทศไทยได๎รับการยอมรับวําเป็น Good 
Health at low cost ประสบความส าเร็จในหลายๆ เรื่อง การลดอัตราการตายของเด็ก การควบคมุเอดส์ ยาสูบ แตํ
ยังมีปัญหาเรื่องจ านวนคนไข๎ที่มากเกินไป  
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 การเข๎าสูํนโยบาย Medical hub จะท าให๎บุคลากรทางการแพทย์ที่จะรองรับไมํเพียงพอ เนื่องจากคนไข๎ที่มาจาก
ตํางประเทศ และจ านวนคนไข๎ในประเทศ ซึ่งต๎องตอบสนองทั้งทางสังคม และนโยบายของประเทศ  

 โจทย์ที่ส าคญัประการหนึ่งคือ การท าอยํางไรใหส๎ังคมผู๎สูงอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น สามารถชํวยเหลือตัวเองได ๎
เพื่อให๎ผู๎ป่วยสามารถเกิด Education life long เพื่อให๎สามารถใช๎ชีวิตได๎อยํางมคีวามสุข 

ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชมุ 

 ภาพรวมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด๎วย องค์ความรู๎ใหม ํBasic Science Clinical Science การท าวิจัย
เพื่อการวินิจฉัย รักษา และการปอ้งกัน วัคซีน เป็นต๎น ซึ่งภาพรวมในอดีตถึงปัจจุบันดัชนีช้ีวัดยังหนีไมํพ๎นการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ 

 วงการวิทยาศาสตร์การแพทยค์วรมีดัชนีช้ีวัดจริงๆ เชํน ลดการตาย ลดการใช๎ยาแพง ลดผลข๎างเคียงของยา มี
สุขภาพท่ีดีขึ้น ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญในเชิงเทคนิค เชิงสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ หรือ frontier research ระบบการ
จัดการงานวิจยัของไทยยังไมสํามรถผลักดันไดด๎ี เนื่องจากยังมีการเอาเงินสนับสนุนเป็นที่ตั้ง  

 เชิงวิจัยและพัฒนา ภาคเอกชนเริ่มให๎ความสนใจ เริ่มมีการลงทุน เชํน บริษัท BioNet Asia บริษัท Siam 
Bioscience นอกจากน้ีมีการพัฒนา diagnostic มากยิ่งข้ึน ซึ่งหากมี private public partnership จะชํวยให๎มี
การพัฒนามากขึ้น  

 แนวโน๎มการท า Clinical Research ระดับสากลมีแนวโน๎มที่ดีขึ้น ด๎านการสนับสนุน Basic Science สรา๎งองค์
ความรู๎ใหมํท่ีเป็น Frontier research ยังไมํมีความพร๎อม และยังไมชัํดเจน การจัดการระบบการวิจยัยังเป็นปัญหา  

 ระบบการให๎ทุนยังไมํก๎าวผํานระบบท่ีเหมือนประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว ยงัคงเป็นระบบ project base ให๎นักวิจัย ซึ่งไมํ
เกิดความยั่งยืน ตัวอยํางเชํนในประเทศอยํางอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป จะให๎ทุนลักษณะ core funding ที่เป็นไป
ตามนโยบายของประเทศ คือมีการเปิดแขํงขันคุณภาพของนักวิจัย รวมทั้งสถาบัน และให๎เงินสนับสนุนจ านวนหนึ่ง 
แล๎วจึงจัดให๎มีการแขํงขันในลักษณะโครงการภายในสถาบันตํอไป  

 เปิดให๎มีการให๎ทุนที่ยอมรับ High Risk High return เพื่อให๎เกิดงานวิจัยท่ีเป็นลักษณะ Frontier research 

 การสนับสนุนการวิจยัเพื่อให๎ไดผ๎ลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ ทีส่ามารถขายเชิงพาณิชย์ ในระยะเวลาสั้นๆ เป็นไปได๎ยาก 
เนื่องจากกระบวนการพัฒนา กระบวนการถํายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภณัฑ์ออกสูํเชิงพาณิชย ์
จ าเป็นต๎องใช๎ระยะเวลา และการพัฒนาท่ีตํอเนื่อง เฉพาะนักวิจัยเองไมํสามารถท าได๎ท าได๎ทุกข้ันตอน สวทช. ควรมี
สํวนชํวยสนับสนุนผลักดันต๎นแบบที่ได๎จากงานวิจัยให๎เกดิเป็นผลติภณัฑ์  

 มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายที่ชัดเจน หรืออาจมีงบประมาณสนับสนนุทางด๎านนี้เชํนเดียวกัน อาจท าเป็นรูปแบบของ
บริษัทรํวมทุน Translational research ยังเป็นปัญหาส าคัญที่จะชํวยผลักดันให๎เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช๎  

 ส าหรับประเทศไทยยังคงมีค าถามวําบทบาทของนักวิจัยอยูํตรงไหน ใครควรเป็นผูร๎ับผดิชอบสํวนใด ทั้งนี้เนื่องจาก
ภาคเอกชนของไทยยังไมํพร๎อมและเข็มแข็งพอที่จะรับถํายทอดเทคโนโลยไีปด าเนินการตํอไปได๎ ซึ่งนักวิจัยจะต๎อง
คอยสนับสนุนอยาํงตํอเนื่อง ท าให๎การพัฒนางานวิจัยอ่ืนๆ ลดลง  

 นักวิจัยควรเป็นกระบอกเสียงให๎สงัคมเข๎าใจความส าคัญของการรักษาสุขภาพ การทานรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดสื่อสังคม อาจจะเช่ือมโยงประโยชน์คุณคําของอาหารเข๎ากับการแพทย์ เพื่อให๎
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ ซึ่งจะน าไปสูํการวิจัยระดับ Grand challenge และการน าไปใช๎ใหเ๎กิดผลกระทบ
ที่แท๎จริง และยั่งยืนตํอไป 
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วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ความท้าทายของการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในประเทศ และเช่ือมโยงสู่การพัฒนาประเทศ 

 

ศ.ดร.จ ารัส ลิ้มตระกูล 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 ผลงานวิจัยของประเทศไทยมีจ านวนน๎อยมาก การผลิตผลงานวิจัย นอกจากต๎องผลิตในปริมาณมากแล๎ว ผลงานวิจัย

ต๎องมีคุณภาพสูงด๎วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลงานวิจัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเล็กๆ เชนํ มหาวิทยาลัย 

Utah ในสหรัฐอเมริกา ผลงานวิจยัของประเทศไทยยังมีคณุภาพน๎อยกวํา 

 ปัจจุบันเกาหลีใต๎ได๎ให๎การสนับสนนุงานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์พื้นฐานอยํางมาก ในขณะที่ญี่ปุ่นให๎การสนับสนุนด๎าน

การน าไปใช๎ 

 งานวิจัยท่ีก าลังศึกษาอยูํ คือ งานวิจัยทางด๎าน Material วัสดุนาโน เชํน คาร์บอน ตัวอยํางหนึ่งคือ ซโีอไลต์ ซึ่งเป็น

วัสดุที่ใช๎ในอุตสาหกรรมปโิตรเคมมีากถึง 80% ซึ่งได๎จากการน าแกลบมาเผา เดิม 1 กรัมของซีโอไลต์ เทํากับ 6% 

ของสนามฟุตบอล แตหํากน ามาท าเป็นนาโนจะมีขนาดเทํากับ 6 สนามฟุตบอล  

 ซีโอไลต์มลีักษณะเป็นผลึกท่ีมรีูพรนุ หากน ามาแผํขยายเป็น nanosheet เป็นชํวยจะเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการ

เรํงปฏิกิรยิามากกวําเดิม 100 เทํา จะชํวยลดระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาได๎ อีกตัวอยํางหนึ่งคือ carbon 

nanotubes สามารถน าไปประยกุต์ใช๎ในอุตสาหกรรมการผลติซีเมนต์ เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงให๎แกํซเีมนต์ และลด

ระยะเวลาการแข็งตัวของซีเมนต์  

 นอกจากน้ีอีกสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตซีเมนต์คือ  ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ผลติซีเมนต์ 1 ตัน เกิดก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 800 กิโลกรมั) ซึ่งหากวําน าก๏าซดังกลําวมาผลิตเป็นคาร์บอนนาโนทิวป์ จะชํวยลดปริมาณก๏าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลภาวะทางอากาศได๎อีกทางหนึ่ง และน าไปผสมซเีมนต์  

 การมีสํวนรํวมในการเข๎าไปชํวยแกป๎ัญหาให๎กับอุตสาหกรรมผลติกระเบื้อง โดยผูผ๎ลิตมีความต๎องการเคลือบผิว

กระเบื้องด๎วยซลิเวอร์นาโนเพื่อเพิม่ความสามารถด๎านการฆําเช้ือ โดยได๎แนะน าขนาดของซลิเวอร์นาโนที่มีคุณสมบตัิ

ในการฆําเชื้อดังกลําว ซึ่งถือเป็นความรู๎พื้นฐานทางเคมี ท าให๎ผูผ๎ลิตสามารถเพิ่มคณุสมบัติของกระเบื้องให๎สามารถ

ฆําเช้ือโรคได๎ นอกจากน้ี CO2 ยังสามารถน าไปเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆ ท่ีมีคุณคําทางอุตสาหกรรมได๎อีกมากมาย  

 การท างานวิจัยด๎าน Basic Research ควรมุํงเน๎นท้ังปรมิาณ และคุณภาพ ต๎องมีคุณภาพดี Impact ดีเดํน ซึ่งหาก

ประเทศไทยท าให๎เกิดการจ๎างนักวิจัยหลังปรญิญาเอกจ านวนมาก จะสามารถสร๎างผลงานลักษณะดังกลําวได๎แนํนอน 
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 อยํางไรก็ตามการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อให๎เกิด World Class university ต๎องมุํงเน๎นท้ังการท าวิจัยท้ังด๎าน Basic 

Science และ Applied Science ควบคูํกันไปเพื่อให๎เกิดงานวิจัยท่ีมีประโยชน์สูงสดุทั้งทางด๎านคุณภาพของ

งานวิจัย และการน างานวิจัยไปใช๎กับภาคอุตสาหกรรม  

 
 

ศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 
คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 ทีมวิจัยอยูํระหวํางการพัฒนายา เป็นต๎นแบบของยา ชนิดแรกเป็นยาที่ชํวยปรับสภาพดีเอ็นเอให๎ดีขึ้น อาจท าให๎เซลล์

แบํงตัวเร็วข้ึน ซึ่งโดยปกติแล๎วหากดีเอ็นเอถูกท าลาย จะท าให๎เซลล์ตาย อีกประการหนึ่งยานี้จะป้องกันการเกิดการ

กลายพันธุ์ของดีเอ็น นอกจากจะชํวยชะลอความแกํแล๎วยังสามารถป้องกันมะเร็งได๎อีกทางหนึ่ง ยาชนิดที่สองคือ ยา

รักษามะเร็ง ซึ่งจากข๎อมูลทางคณติศาสตร์คาดวํายาชนิดนีส้ามารถรกัษามะเร็งได๎หลายชนิด  

 การวิจัยแบํงออกเป็น 2 ขั้วคือ งานวิจัยแบบ Basic Research และ Applied Research ยกตัวอยํางเชํนการวิจัยยา

รักษามะเร็ง ซึ่งบริษัทในตํางประเทศได๎ทดลองจนถึงขั้นตอนสดุทา๎ย และน ามาทดสอบในคนไข๎ในประเทศไทยได๎

หรือไมํ ซึ่งวิธีนี้จะท าให๎ทราบได๎ทนัทีวํายานี้น ามาใช๎ได๎หรือไมํ แตํ Applied Research จะไมสํามารถสร๎างคนได ๎

เนื่องจากท าตามวิธีวิจัยที่มมีากํอน แตํ Basic Research จะสามารถสร๎างคนให๎คิดเป็น เกดิองค์ความรู๎ใหมํๆ อาจมี

โอกาสที่จะเกิดผลงานลักษณะ breakthrough ได๎  

 ตัวอยํางงานวิจัยหนึ่งของกลุํมวิจัยที่เกิดการท างานรํวมกันระหวํางนกัคณิตศาสตร์ และนักพันธุศาสตร์ โดยได๎เขยีน

โปรแกรมวิเคราะห์ต าแหนํงของยีนในจีโนม โดยวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ A ที่ซ้ ากัน (A repeat) และ T ที่ซ้ ากัน 

(T repeat) ที่อยูํด๎านหน๎าและด๎านหลังยีน ซึ่งตั้งสมมติฐานวํา หาก A และ T ซึ่งอยูํด๎านหน๎า และด๎านหลังไมเํทํากัน 

นําจะมี function ในการควบคมุยีน ซึ่งพิสูจน์แล๎ววําสมมติฐานนีเ้ป็นจริง จากนั้นจึงน ามาศึกษาตํอในเซลลม์ะเร็ง 

เพื่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข๎องกับการเกิดเซลล์มะเร็ง และพัฒนายารักษามะเร็งตํอไป 

 Basic Research จะน าสูํการใช๎ประโยชนไ์ด๎อยํางก๎าวกระโดด มี 2 ปัจจัย ปัจจัยที่หนึ่งคือ ต๎องเกิดความรู๎ใหมํ ที่ไมํ

เคยมผีู๎ศึกษามากํอน วิธีเกิดความรู๎ใหมํ 1) ต๎องมีการสังเกต ศึกษาสิง่ใหมํๆ ที่ไมํมีใครศึกษามากํอน 2) เปลีย่นเทคนิค

ในการศึกษา 3) เปลี่ยนมุมมองใหมํ Basic research จะเป็นการค๎นพบใหมํ สํวน apply research จะท าให๎เห็น

แนวทางการน าไปใช๎ตํอไป ปัจจัยที่สองคือ ต๎องรู๎จักการน าไปใช๎ประโยชน์ใหมํ อยํางมีจินตนาการ 

 การค๎นพบอะไรใหมํๆ ไมไํดเ๎กิดจากความบังเอิญ แตํต๎องมีพื้นฐานความรู๎ที่มีอยูเํดิม และศึกษามาอยํางตํอเนื่อง ท า

ให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํที่เป็นต๎นน้ า และสามารถน าไปสูํการตํอยอด เชํน การศึกษาในคนไข๎ ไกกลตํางๆ การ

ประยุกต์ใช๎ Computational analysis มาศึกษาวิเคราะห์โมเลกลุใหมํๆ ที่ส าคญัตํอไป  

 โดยสรุปถ๎าต๎องการที่งานวิจัยท่ีก๎าวกระโดด Basic Research จะท าให๎เกิดสิ่งใหมํท่ีไมํมผีู๎ค๎นพบมากํอน ซึ่งแตกตําง

จาก Apply research ซึ่งสามารถคาดการณ์ได๎วําเมื่องานเสร็จสิ้นแล๎วจะได๎อะไร  
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ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประชมุ 

ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บุคคลากรในทีมวิจยัของผู๎ที่ไดร๎ับทุนต๎องมีความหลากหลาย ท้ังผู๎ที่อยูํต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  

 การท าวิจัยต๎องมีครบ 4 องค์ประกอบ ทั้งด๎านการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Research) การวิจัยด๎าน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์  การน าไปใช๎ (Translational Research) และการสร๎างผลิตภัณฑ ์(Product)  

 สวทช. มีนักวิจัยท่ีมีความสามารถ ต๎องมีองค์ประกอบตํางๆ กัน ไมคํวรมุํงเน๎นบางสํวนมากเกินไป เพือ่ให๎ผู๎สนับสนุน

มองเห็นความส าคัญของทั้งระบบการท างานวิจัย 

ศ.ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ในประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว งานวิจัยพื้นฐานควรจะมีฐานท่ีกว๎าง เพื่อรองรับการตํอยอดงานวิจัย การทุํมเทงบประมาณ

ควรไปท่ีงานวิจัยพ้ืนฐานกํอนเพื่อให๎เกิดการตํอยอดงานวิจัยตํอไป  

 ส าหรับในประเทศไทยการให๎การสนับสนุนด๎าน Basic research ยังมีโครงสร๎างที่ผิด ต๎องการคนท่ีมีวสิัยทัศน์  

 CEO ขององค์กรหรือประเทศ นอกจากวิสัยทัศน์แล๎ว ต๎องมีความกล๎าหาญ ต๎องมีคนสนบัสุนนเพื่อใหเ๎กิดการผลักดัน

ให๎ประสบความส าเรจ็ และต๎องเหน็แกํประโยชน์แหํงประเทศชาตมิากกวําประโยชนส์ํวนตน  

 สวทช. มีวิสัยทัศน์ท่ีจะสนับสนุนท้ังการท างานวิจัยพ้ืนฐาน ตลอดจนการน าไปใช๎  

 นอกจากน้ีภาคเอกชนของประเทศไทยควรเห็นความส าคญัของการท าวิจัยด๎วย การให๎ทุนวิจยัของบริษัทประเทศ

ไทยมุํงเน๎นการสนับสนุนการแก๎ปญัหาหรือเกิดประโยชน์ตามความต๎องการของบริษัท แตํบริษัท IBM ในตํางประเทศ

มีการให๎เงินสนับสนุนการวจิัยจ านวนมาก ซึ่งนอกจากจะสนบัสนนุงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับสร๎างผลิตภัณฑ์แกํบริษัท

เองแล๎ว ยังสนับสนุนการท าวิจัยทีจ่ะกํอให๎เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเกิดการน าไปใช๎ประโยชน์ไดใ๎นที่สุด 

รศ.ดร. อภิชาต สุขส าราญ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ผู๎ก าหนดนโยบาย นักวิจัยไทยควรมีการประชุม และมีความเหน็ตํอสาธารณชนมากขึ้น ท าอยาํงไรให๎ผู๎ก าหนด

นโยบายหรือทิศทางของประเทศมนีักวิทยาศาสตร์เป็นสํวนรํวม เพื่อให๎เกิดการผลักดันในทิศทางที่ถูกต๎อง  

 ปัจจุบันประเทศจีนได๎เริม่มีการลงทุนทางด๎าน Infrastructure ที่เกิดจากรายได๎ของการขายผลงานวิจัย เชํน 

สิทธิบัตร  

 ประเทศไทยควรมีการริเริม่ท างานวิจัยด๎านต ารับสมุนไพร ตัวอยํางเชํน นักวิจัยจีนได๎ศึกษาต ารับสมนุไพรจีน เพื่อ

พิสูจน์ประโยชน์ของสมุนไพร และสามารถน าไปใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได๎  
 

ศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 หากมีการผลักดันให๎เกิดการลงทุนด๎านการวิจัย 1% ของ GDP ควรใช๎งบประมาณอยํางคํอยเป็นคํอยไป มิฉะนั้นจะ

เกิดการลงทุนด๎าน Infrastructure หรือเป็นนักซื้อเครื่องมือ  
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 ปัญหาสิ่งหนึ่งคือ นักศึกษาท่ีจบปริญญาเอก ไมมํีงานท า เนื่องจากภาคชนไมํเห็นความส าคัญของการท าวิจัยที่แท๎จริง 

การรับนักศึกษาเข๎าศึกษาระดับปริญญาเอก ไมํควรรบัเยอะเกินไป ต๎องมองถึงอนาคตวําเด็กเหลํานี้ จบแล๎วมีงานท า

หรือไม ํ

 การลดภาษีของ R&D มุํงเน๎นการท าวิจัยที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ควรปรับให๎แข็งแรง หรือมีกฎที่ชัดเจน เพื่อเพ่ิมความ

แข็งแรงด๎านการท าวิจัย การท าวิจยัเรื่องสมุนไพรควรท าวิจัยจาก Evidence base  

 การท างานรํวมกันของนักคณติศาสตร ์ และนักวิทยาศาสตรต์๎องมฐีานข๎อมูลที่เพียงพอ และควรท าความเข๎าใจใน

ศาสตร์ซึ่งกันและกัน 

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 หลักสตูรของการศึกษาในประเทศไทย ถูกบีบให๎ฐานความรู๎ในสาขานั้นๆ แคบ เชํน วิศวกรรมศาสตร์ จะไมํมีวิชาที่

เกี่ยวข๎องกับด๎านชีววิทยาเลย ซึ่งสํวนน้ีต๎องมีการพัฒนาเพื่อให๎เกดิการเช่ือมโยงความรู๎จากหลากหลายสาขาวิชา อัน

จะน าไปสูํองค์ความรู๎ใหมํๆ 
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วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.30 - 17.30 น. 

อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จระหว่างกลุ่มวิจัย 

รศ. ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 

ผู้วิจัยทีม ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ ์
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 หัวหน๎าทีม (ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์) เป็นต๎นแบบท่ีดีในการบริหารงานวิจัย มีการประชุมทีมอยํางตํอเนื่อง มีการ

ติดตามผลงานของบุคลากรภายในทีม รวมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจน การสร๎าง Collaboration กับนักวิจัยภายนอก

กลุํมที่มีความเช่ียวชาญแตกตํางออกไป ท าให๎การผลติผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือสามารถชํวยแก๎ปัญหา

บางอยํางได๎  

 จากประสบการณ์การรวมทีมวิจยัในระยะแรก ท าให๎นักวิจัยมผีลงาน ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีต าแหนํงทางวิชาการ

เพิ่มสูงขึ้น และมีทุนอ่ืนๆ สนับสนนุ เชํน คปก. หรือ สกว. ท าให๎เกิดเครือขํายการวิจัยรํวมกับทีมวิจัยอ่ืนๆ โดยการสํง

นักศึกษาไปท าศึกษาวิจัยรํวมด๎วย  

 การไดร๎ับทุนวิจัยขนาดใหญํถือเปน็โอกาสที่ดี ท่ีจะชํวยพัฒนาบุคลากรภายในทีม   

 ควรมีทุนวิจัยขนาดเล็กลงมา (5 ล๎าน) เนื่องจากทุนวิจัยสํวนใหญํเป็นทุนวิจัยขนาดเล็ก สนับสนุนโครงการละ 1-2 

ล๎านบาท ซึ่งหากขอทุนลักษณะนีห้ลายทุน อาจเกดิความซ้ าซ๎อน โดยอาจจะใช๎ track record ผลงานของทุนวิจัย

ขนาดใหญํมาพิจารณาผูส๎มัครที่มาจากทีมวิจัยขนาดใหญ ํ

 นอกจากให๎ทุนกับกลุํมวิจัยแล๎ว ควรมีเงินสนับสนุนเลขาของกลุํมวจิัย และท างานระยะยาว เพื่อให๎สามารถดูแล

บริหารจดัการการเงินของกลุํมวิจยัได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

ศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 
คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การประสบความส าเร็จในการวิจยั โดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข๎อแรกคือ ความมีเหตุผล และรู๎คณุคําของ

งานวิจัย และควรสื่อสารให๎บคุคลทั่วไปรับรู๎วํางานวิจัยท่ีท าอยูมํีวัตถปุระสงคเ์พื่ออะไร นักวิจัยต๎องเข๎าใจคุณคําของ

งานวิจัยท่ีก าลังท า ต๎องมีจินตนาการในการน าไปประยุกต์ใช๎  

 ต๎องรู๎วําแหลํงทุนต๎องการอะไร ตัวอยํางเชํน สวทช. ต๎องการต๎นแบบผลิตภณัฑ์ จึงต๎องพัฒนาต๎นแบบยา เป็นต๎น  
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 หลักข๎อท่ีสอง คือ ความพอประมาณ เชํน การรับทุนต๎องรับอยํางพอดี และจะท าให๎เกดิภาระด๎านบริหารจดัการ

มากเกินไป และต๎องมองอนาคตเป็น ต๎องมีภูมิคุม๎กันตํออนาคต ต๎องวางแผนหากเกิดปัญหาทุนวิจัยลดลง จะบริหาร

จัดการอยํางไร หรือหากมีเงินสนับสนุนมากข้ึนจะปรับอยํางไร 

 การมีทั้ง 3 สิ่งนี้ท าให๎เกิดความรู๎ 2 อยําง คือ 1. วิธีวิจัย การตั้งค าถามวิธีวิจัย หลักข๎อแรกคือ การท าตามหลังผู๎ใหญ ํ

โดยการเปลีย่นตัวแปรทีส่ าคญั โดยอาจไมตํ๎องเปลี่ยนระเบียบวิธีวิจยั วิธีที่ดีท่ีสุดคือ การใช๎ความรู๎ที่สร๎างขึ้นเองจาก

ห๎องแลป ซึ่งท าให๎เกิดความเป็นผูน๎ าด๎านการวิจยั 2. วิธีบริหารจดัการ ต๎องรู๎วําปัจจยัที่จะท าให๎เกิดความส าเร็จมี

อะไรบ๎าง โดยมีอยูํ 2 อยําง คือ คน และทุน  

 การบริหารคน ควรรับนักศึกษาอยาํงพอเพียง เมื่อจบแล๎วควรมีงานท า  

 คุณธรรมส าคัญของนักวิจัยที่ส าคญัที่สุดคือ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความอดทน 3. มีเหตผุล และ 4. ความใจเย็น 

 
 
 
 ศ.นพ. ชนพ ช่วงโชติ 

ผู้วิจัยทีม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 

 

 ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ท างานวิจัยด๎านโรคพิษสุนัขบ๎ามายาวนาน ศึกษา MRI ของสมองสุนัข ศึกษา pathology 

ของสุนัข ความแตกตาํงของระดับความรุนแรงของโรคนาํจะเกดิจาก ระบบ Immunology ที่แตกตํางกัน และเริ่ม

ศึกษา Genetic ของระบบ Immunology  

 หลักส าคัญคือ การเปิดกว๎าง และยอมให๎พิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งขึ้น  

 นักศึกษาควรมีการพัฒนาใหส๎ามารถตั้งค าถามวิจัยไดเ๎อง วิเคราะหไ์ด๎เอง มองค าถามเดียวกัน แตํใช๎วิธีตํางกัน และ

การเปิดใจยอมรับแนวคดิใหมํๆ อาจจะได๎ค าตอบของงานวิจัย 
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ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

     การท าวิจัยร่วมกับเอกชน  

 เริ่มงานวิจัยเรื่องถั่วเขียว ด๎วยทุนสภาวิจัยแหํงชาติ และสกว. ภาคเอกชน คือ เกษตรกร ผลวิจยัที่ไดค๎อืพันธุ์ถ่ัวเขียว  

 หลังจากนั้นจึงได๎ทุน สกอ. ท างานวิจัยเรื่องปาลม์น้ ามัน โดยผลลัพธ์ที่แหลํงทุนต๎องการคือ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

ภาคเอกชนท่ีท างานรํวมกันคือ บริษัทผลติปาลม์น้ ามัน ปญัหาคือ ระยะเวลาการปลูกท่ียาวนาน การปลูกจากเมลด็

จนได๎ปาล์มน้ ามันที่ให๎ลูกได๎ ต๎องใช๎ระยะเวลาถึง 5 ปี ซึ่งแหลํงทุนต๎องการทราบรายงานความก๎าวหน๎าของโครงการ 

จึงต๎องอุปสรรคที่เกดิขึ้น โครงการดังกลําวได๎รับความรํวมมือจากภาคเอกชนเป็นอยํางดี ท าให๎ประสบผลส าเร็จไป

ด๎วยดี ท าให๎ภาคเอกชนก็ได๎รับประโยชน์ในการวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาการปลูกอีกด๎วย 

 การท างานรํวมกับภาคเอกชนแหํงที่ 3 คือการวิจัยสบูํด า นอกจากสบูํด าจะให๎น้ ามันสูงแล๎วยังมีปริมาณโปรตีนสูงอีก

ด๎วย ภาคเอกชนจึงมีความต๎องการให๎พัฒนาต๎นสบูดํ าเพื่อใช๎เป็นแหลํงโปรตีนของอาหารสตัว์ (ภายหลังจากหีบน้ ามัน

ออกไปแล๎ว) โดยใช๎ทดแทนกากถั่วเหลือง ซึ่งมีราคาแพง แตํโปรตีนท่ีได๎อาจมีสารพิษปนเปื้อนอยู ํ ซึ่งภาคเอกชน

ต๎องการพันธ์ุใหมํภายใน 2 ปี ซึ่งมีความยากมาก  

 การท างานรํวมกับเอกชนมีหลายระดับมาก เชํน การท างานรํวมกับเกษตรกรเมื่อเกษตรกรยอมรับ เกษตรกรสามารถ

น าไปใช๎ได๎ทันที การท างานกับภาคเอกชนลักษณะบริษัท จะมีข๎อดคีือนักวิจัย หรือนักศึกษา ได๎เรียนรู๎เครื่องมือ และ

ระบบการท างานของบริษัท แตํหากเป็นการรับจ๎างวิจัย นักวิจัยจะไมํได๎ความรู๎ใหมํเทําใดนัก นักวิจยัมีความเครียด

เนื่องจากมีแรงกดดันสูง  

 การรับทุนวิจัยขนาดใหญํ ในระยะเวลาที่ตํอเนื่อง มีข๎อก าหนดให๎สํงรายงานเป็นรายปี ท าให๎นักวิจัยสามารถวาง

แผนการท างานได๎เอง เกิดอสิระในการท าวิจัย ไมํเกิดแรงกดัน  

การบริหารงานวิจัย 

 ตัวอยํางปัญหาที่เกดิขึ้นภายในทีมวิจัยคือ นักวิจัยในทีมอาจเกิดความสนใจในเรื่องที่แตกตํางออกไปจากข๎อเสนอ

โครงการที่ขอทุนไว๎ ท าให๎นักวิจัยขอทุนวิจัยเอง และไมํท างานวิจยัที่ได๎ขอไว๎ในครั้งแรก ซึ่งท าให๎ไมไํด๎ผลงาน หัวหน๎า

โครงการต๎องผลติผลงานเพียงคนเดียว 

 การบริหารทีมวิจัยจึงบริหารตามผลงานท่ีไดร๎ับ โดยการให๎คําตอบแทนบุคลากรในทีมวิจัยตามผลงานที่เกิดขึ้น 

 อีกประเด็นหนึ่งที่พบคือ ผู๎รํวมวิจยัมีความไมํโปรํงใสเรื่องการเบิกจํายงบประมาณ ท าให๎ต๎องปลดผูร๎ํวมงานออกจาก

โครงการ การใหค๎ําตอบแทนโดยการให๎ตามผลงานจะชํวยให๎แก๎ปัญหาสํวนน้ีได๎  

 การท าข๎อเสนอโครงการ ควรใหผ๎ูร๎ํวมวิจัยรํวมเขียนข๎อเสนอโครงการด๎วย และให๎ระบผุลงานด๎วย  

 จัดให๎มีการประชุมทีม หรือการเยีย่มชมโครงการบํอยๆ จะท าให๎สามารถรับทราบความก๎าวหนา๎ของทีมวิจัยได ๎

 การรํวมมือกับตํางประเทศ ท าให๎นักศึกษาสามารถท างานยากๆ ได ๎
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ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

 นอกจากโจทย์วิจัย และผลงานวิจยัแล๎ว งานทางด๎านวิศวกรรมต๎องมองถึงศักยภาพที่จะน าผลงานไปใช๎ได๎ โจทย์ที่มี

ความเหมาะสมต๎องมผีลกระทบสูงๆ เชํน ข๎าว ซึ่งแตํละปีมีผลผลติสูงถึง 30 ล๎านตัน มีเกษตรกรเกี่ยงขอ๎งจ านวนมาก 

สํงผลตํอ GDP เป็นต๎น 

 ในสํวนของทีมงาน จะรวมทั้งระดบัอาจารย์ และนักศึกษาปรญิญาเอก ซึ่งหากทีมวิจัยมีนักศึกษาปรญิญาเอกจ านวน

มาก และเกํง จะชํวยทีมวจิัยได๎มาก  

 การบริหารจัดการกลุมํวิจัยนั้น หากผู๎น ากลุํมเป็นตัวอยํางที่ดี และมีคณุธรรม จะท าให๎ทีมประสบความส าเรจ็ได๎ 

 แนวทางการบริหารเป็นไปตามลักษณะของแตํทีม แตํต๎องสามารถท าได๎ตามเป้าหมายของโครงการที่ตัง้ไว๎ 

 โครงการทีไ่ด๎รับทุน เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเทคนิคการอบแห๎งขั้นสงู เพื่อลดปรมิาณน้ าในผลิตภณัฑ์ เพื่อยืดอายุการ

เก็บรักษาของผลติภณัฑ์ ซึ่งพลังงานท่ีใช๎ และวิธีการให๎ จะท าให๎ไดค๎ุณสมบัติของวัสดเุปลีย่นแปลงไป โดยริเริม่จาก

ปัญหางํายๆ เพิม่เทคนิคและวิธีการใหมํ เพื่อให๎ไดผ๎ลติภณัฑ์ใหมํๆ  

 
 
 
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 วิศวกรสํวนใหญไํมํคดิวําจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจยั แตํเมือ่ศึกษาเชิงลึกในระดับการศึกษาทีสู่งขึ้น จึงเริ่ม

เข๎าใจการท าวิจัยมากข้ึน น างานวิจัยมาแก๎ปัญหา  

 การไดร๎ับทุน สกว. มาอยํางตํอเนือ่ง ท าให๎เกิดการเรียนรู๎มากข้ึน เกดิเครือขํายมากขึ้น จ านวนนักศึกษาในทีมมากขึ้น  

ทุน สกว. ถือวําเป็นทุนท่ีสนับสนนุท่ีตํอเนื่องตั้งแตํ ระดับนักศึกษาปริญญาตรี-เอก นักวิจัยหลังปรญิญาเอก นักวิจัย

รุํนใหมํ รุํนกลาง จนถึงระดับนักวจิัยอาวุโส  

 ทุนนักวิจัยแกนน าเป็นการให๎ทุนวจิัยขนาดใหญํทีสุ่ดของประเทศ  

 ได๎ใช๎หลักประนีประนอมในการบรหิารกลุมํวิจัย ต๎องปลุกใจ ให๎มีก าลังใจ ภูมิใจ สร๎างความสุขให๎ทมีวิจัย มีการให๎

โบนัสแกํคนที่มผีลงาน พร๎อมท้ังลงมือปฏิบัติให๎เป็นตัวอยําง มีการประชุมทีมทุกสัปดาห์  
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 งานวิจัยท่ีท าอยูํเกี่ยวกับ Heat transfer Mechanic และ thermodynamic สามารถประยุกต์ในอุปกรณ์

แลกเปลีย่นความร๎อน เชํน เครื่องปรับอากาศ เป็นต๎น ซึ่งมีประเดน็ให๎ท าวิจัยเยอะมาก ในสํวนของความรํวมมือกับ

ภาคเอกชน ทีมวิจัยมีสํวนรํวมในการพัฒนา รํวมทดสอบระบบแลกเปลีย่นความร๎อน กับบริษัทผลติ

เครื่องปรับอากาศ นอกจากน้ียังรํวมกับบริษัทเพื่อผลิตทํอสแตนเลสสํงออก งานทางด๎านวิศวกรรม มุํงเน๎นการ

ออกแบบซึ่งต๎องมีความเข๎าใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะชํวยแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 - 11.30 น. 

ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากมุมมอง Chair Professor และภาคเอกชน 

 

ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากมุมมองภาคเอกชน 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 

 

 ประเทศไทยยังขาดความพร๎อม และยังล๎าหลังอยูํมากในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรม สิ่งที่เรายังขาด คือ                 

Internal driving force เชํน สถาบันวิจัยภายในองค์กร และ External driving force เชํน ความรํวมมือภาคสํวน 

นโยบายชาติ 

 แนวคิดการวิจัยและพัฒนาในภาคธุรกิจเพื่อสูํการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (การข๎ามผําน The Valley of Death) 

ประกอบด๎วย 

 R (Research) ผลลัพธ์ที่ได๎ คือ Theory  

 D (Development) ผลลัพธ์ที่ได๎ คือ prototype, patent   

 E (Engineering) การออกแบบ  

 M (Manufacture) การผลิตในปริมาณมาก 

 ทั้งนี้เป้าหมายการวิจัยในภาคธุรกิจนั้น ต๎องการท าให๎ประดิษฐกรรม ( Invetnted product) จากกระบวนการ R&D 

กลายเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Innovative product) ด๎วยกระบวนการ E&M อยํางไรก็ตามผลงานที่ได๎มาก็จะต๎องมี

คุณคํา และเป็นประโยชน์ตํอสังคมด๎วย  

 บริษัท ปตท. มีความเห็นวํา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญในการท าธุรกิจ แม๎วําจับต๎องไมํได๎ แตํเป็นสิ่งที่เพิ่ม

มูลคําให๎ธุรกิจ ปตท. จึงเปิดกว๎างท าวิจัย มีการวิเคราะห์แนวโน๎มเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถความเป็นผู๎น า

ขององค์กร ได๎แกํ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotics Technology) ซึ่งใช๎ในการขุดเจาะน้ ามันในอําวไทย ที่พื้นที่ลึกลงไปใต๎

พื้นดิน  

 แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นปลายทางในการท าวิจัย และพัฒนา เห็นวําควรด าเนินการเป็น Project license 

มากวําสิทธิบัตรเดี่ยวๆ (ต๎องท าสิทธิบัตรยํอยๆ คลุมสิทธิบัตรหลัก) 

 การประเมิน และควบคุมการวิจัย และพัฒนา จะพิจารณาการวิจัยจากจ านวนดัชนีชีวัด เชํน IP, Rewards, New 

product, New service โดยจะให๎ incentive กับการปิดหัวข๎อวิจัยนั้นๆ ถ๎าการวิจัยเรื่องใดสามารถพัฒนาตํอได๎ ก็จะ

รับ incentive เพิ่ม ดังนั้นนักวิจัยก็ต๎องค านึงเรื่องการตั้งหัวข๎อวิจัยจ านวนมากๆ กับการมุํงพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ผลักดันจนเกิดการน าไปใช๎ (ต๎นทาง-ปลายทาง) นอกจากนี้ ยังประเมินการท างานของนักวิจัย ดัวยสมุดแลบขององค์กร 
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วํามีการวิจัย และพัฒนาอะไร ขั้นการด าเนินการเป็นอยํางไร ซึ่งสมุดแลบขององค์กรนี้ ยังเป็นตัวป้องการทรัพย์สินทาง

ปัญญา ให๎กับ บริษัท ปตท. ด๎วย 

 นอกจากการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาแล๎ว บริษัท ปตท. ยังมุํงมั่นที่จะสร๎างชาติให๎เป็นมหาอ านาจด๎วยเทคโนโลยี

และเทคโนโลยี โดยในสํวนของบริษัทเอง ตั้งเป้าวําจะเป็น Top ของโลก จึงตัดสินใจตั้ง โรงเรียนระดับมัธยมตอนปลาย 

และ Fronteir Research University  โดยจะเน๎นงานวิจัยทีใ่ช๎ความรู๎หลายสาขารํวมกัน โดยตั้งเป้าวํา จะก๎าวเป็น 1 ใน 

10 ของมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าในระดับภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568  และจะเป็น 1 ใน 50 ของโลกใน 20 ปี  

ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม 
ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถาบันการศึกษาที่มีการวิจัย และพัฒนาในประเทศไทยนั้น สํวนใหญํ ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อยํางไรก็ตาม

ภาคเอกชนมีความชัดเจนในการลงทุนด๎านเทคโนโลย ีสํวนด๎านวิทยาศาสตร์นั้น รัฐบาลยังคงต๎องให๎การสนับสนุนอยูํ การ

วิจัย และพัฒนาของประเทศจึงไมํได๎มีการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดด เพราะการลงทุนด๎านนี้ยังไมํชัดเจน เชํน โครงการ

พัฒนามหาวทิยาลัยวิจัยแหํงชาติ (NRU) ที่จัดตั้งข้ึนมา แล๎วคํอยๆ ลดการสนับสนุนลง  

 ประเด็นท่ีต๎องพิจารณาในการพัฒนาการวิจยัของประเทศ คือ 1. สัดสํวนการสนับสนุน Basic research, Translational 

research และ Product development จะเป็นอยํางไรเพื่อให๎เกิดสมดุล 2. การปรับโครงสร๎างพื้นฐาน 

(infrastructure), จ านวนงานวิจัย และทุนวิจัย และระบบการสนับสนุนวิจัยตํางๆ หาก research funding เพิ่มขึ้นเป็น 

1% GDP 

 ดังนั้น สิ่งเหลํานี้ จึงต๎องฝากให๎ 6ส. 1ว. ต๎องชํวยสื่อสารประชาชน วําประเทศไทยจะไปข๎างหน๎าด๎วย S&T ให๎เห็น

เป้าหมายรํวมกัน ก็อาจท าให๎รัฐบาลหันกลับมาฟังมากขึ้น และขอให๎สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานตํอไป เพราะหากเราต๎นน้ า

เรายังไมํเข๎มแข็ง จะไปมุํงปลายน้ าอยํางเดียว ความยั่งยืนคงไมํเกิด  

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 เงินวิจัย 1% GDP จะเป็นการลงเงินของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รํวมกัน แล๎วแบํงกันไป ภาครัฐน า  50% (50,000-

60,000 ล๎านบาท) มาใช๎จํายในสํวนของ 1. โครงการวิจัย และการเตรียมพร๎อมการวิจัย (infrastucture) ประเทศเลือก

ท าอะไร ต๎องมาคิดกัน 2. Translational research ลงทุนเรื่อง Pilot plant และ Demonstration plant เชํน            

การพัฒนายาที่ มจธ. ( โรงงาน GMP) 3. Comerciallization ซึ่งต๎องอาศัยเงินภาครัฐมาสนับสนุนในชํวงแรกกํอน         

4.  ทุนการศึกษาที่จะพัฒนานักวิจัยรุํนใหมํ ภาพรวมพวกนี้คงต๎องอาศัยทุกฝ่าย รวมทั้งเอกชนชํวยกัน และต๎องมี

มาตรการ/กลไกภาครัฐจูงใจเอกชนมาลงทุนการวิจัย เชํน การคืนภาษี  
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ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ให้ข้อคิดเห็นเร่ืองการท าวิจัย Basic research 
 การท าวิจัย แคํให๎เกิดการเริ่มวิจัย ไมํจ าเป็นต๎องเริ่มจากมีสถาบันวิจัย หรือ บุคลากรระดับ PhD แตํให๎พิจารณาถึงการ

วางแนวทางการวิจัย การสํงมอบงาน  และการคิดใหมํ ถ๎าเป็นเชํนนี้แล๎ว ไมํวํางานวิจัยนั้นจะเป็น Basic research หรือ 

Applied research ก็เป็น Fronteir research ได๎ทั้งสิ้น ดังนั้น เราต๎องอยําติดกับดักของกับค าวํา Basic research  

ศ.ดร.สมชาติ โสภรณรณฤทธิ์ 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบด๎วย เกษตร และอาหาร , อุตสากหรรม และบริการบางชนิด, การแพทย์, 

พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 

 เรื่องพลังงาน อยากเน๎นวําเรามีคําใช๎จํายพลังงานสูงมาก ซึ่งจะมีผลตํอเนื่องกับ Green House Emission, Climate 

Change และความมั่นคงของประเทศ  

 แผนการพัฒนาพลังงาน 3 แผนหลัก มีการปรับปรุงอยูํเรื่อยๆ แตํยังเป็นหํวงเรื่องเป้าหมายพลังงานทดแทน การผลิต

พลังงานทดแทน (น้ า ลม ขยะ เป็นต๎น) การผลิตไฟฟ้า เราสามารถท าได๎ตามที่วางแผนไว๎หรือไมํ หากท าได๎จะเกิด

ผลกระทบในเรื่องอื่นๆตามมาหรือไมํ ซึ่งค าถามเหลํานี้เกิดจากเราไมํได๎วิจัยนโยบายที่ดี จึงท าให๎มีค าถามตามมาเกี่ยวกับ

ตัวเลขเป้าหมาย นอกจากนี้ การลงทุนในพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนในแตํละตัว ต๎นทุนไมํเทํากัน เราควร

เริ่มจาก biomass ตัวที่ต๎นทุนต่ ากวํากํอน 

 ตัวอยํางความอํอนแองานวิจัยเชิงนโยบาย ได๎แกํ นโยบายผลิตไฟฟ้าจากหญ๎าเนเปียร์ผลิต เมื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูก

ของประเทศไทย โดยการจัด Zoning ตามความเสื่อมโทรมของพื้นที่ (มาก-น๎อย) จะพบวําเมื่อตัดเอาพื้นที่ไมํเสื่อมโทรม 

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ จะเหลือพื้นที่ไมํมาก โดยพื้นที่เหลํานี้ไมํเหมาะแกํการปลูกพืชอาหาร ดังนั้น นโยบายที่จะให๎ 1 

ต าบล 1 MW ก็ดูวําจะเป็นไปได๎ยาก ซึ่งท าไห๎ต๎องพิจารณาตํอวํา แล๎วพลังานทดแทนตัวใดที่มีความเป็นไปได๎ในการ

น ามาใช๎ 

 เรื่องการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพเอทานอลก็เชํนกัน ประเทศไทยมีเทคโนโลยี , วัตถุดิบ (Raw material) เพียงพอตํอการ

ผลิตหรือไมํ และเช้ือเพลิงชีวภาพตัวใดที่จะวิจัย และพัฒนาตํอไป 

 ดังนั้น การพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ การผลิตพลังงานทดแทน  การผลิตไฟฟ้า ประเทศไทยต๎องมีเป้าหมายที่ชัดเจน        

มีข๎อมูลงานวิจัย รวมทั้งมีกฏหมายรองรับ 

ศ.ดร.จ ารัส ลิ้มตระกูล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ทิศทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย อาจจะพิจารณาจากทิศทางการใช๎ประโยชน์ ให๎เกิดเป็น Fronteir research 

 สถาบันการศึกษา ที่ บริษัท ปตท. กํอตั้งข้ึนนั้น จะใช๎แนวคิดการผสมผสานความรู๎หลากหลายสาขาวิชา เชํน Molecular 

Science and Engineering ซึ่งงานวิจัยที่ได๎มาจะเปรียบเสมือน Blueprint of Innovation ซึ่งหากเราศึกษาจนทราบ

ถึง Bioscience, Physioscience ก็จะท าให๎ทราบ Function, Mechanism ซึ่งคือ convergence นั่นเอง  

 ตัวอยํางกรณี การท าวิจัยเรื่อง Carbon nanotube  ที่เราสามารถควบคุมได๎ทั้งขนาด และคุณสมบัติได๎ จากนั้นเรา

สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตํางๆ ตามต๎องการได๎ (Fronteir Research) ดังนั้น การท าวิจัยจึงไปไมํได๎แบํงประเภทวํา
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เป็น basic research หรือ applied research จะมก็ีแตํ bad science และ good science  จะเห็นได๎วําไมํวําจะเป็น

งานวิจัยประเภทใดก็ท าให๎เกิด Fronteir research ได๎ทั้งนั้น 

 นอกจากจะมุํงเน๎นการท าวิจัยแล๎ว ต๎องสร๎างเครือขํายที่ดีด๎วย โดยสร๎างเครือขํายให๎เกิดงานวิจัยในเรื่องที่เรามีความรู๎ 

ตัวอยํางเชํน การสํงนักศึกษาในโครงการตํางๆ ท าวิจัยในห๎องปฏิบัติการตํางประเทศ ไมํควรจะสํงไปท าวิจัยเรื่องที่เราไมํมี

ความรู๎ หรือไมํมีความพร๎อม เพราะกลับมาก็ใช๎ความรู๎ได๎ไมํเต็มที่  

 มหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จระดับโลก เชํน สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หรือ CalTech นั้น ไมํจ าเป็นต๎องมี

ขนาดใหญํ แตํต๎องมีทีมสนับสนุนวิจัยในเรื่องตํางๆ ด๎วย เมื่อผลงานวิจัยเกิดขึ้น เชํน ทีมจดสิทธิบัตร เป็นต๎น 

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Biomedical science ประกอบ 4 สํวน คือ 1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สร๎างองค์ความรู๎ใหมํ ความเข๎าใจใหมํ) 2. การวิจัย

ทางคลินิก 3.การวิจัยทางระบาด และสถิติ และ 4. R & D โดยทั้ง 4 ด๎านนี้จะต๎องเสริมกันในระดับหนึ่ง  

 การวิจัยทางคลินิก /ระบาดวิทยา /สถิติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และรักษาชีวิตคนไข๎ สํวนตัวเงินเป็นผล

พลอยได๎เทํานั้น   

 การวิจัยทางคลินิก นั้นมีความจ าเป็นเนื่องจากปัจจัยของเรานั้นตํางจากตํางประเทศ เชํน สูตรยามะเร็ ง ที่เราต๎องท า 

Opimized research ให๎เหมาะกับการใช๎ในประเทศไทย ซึ่งการวิจัยทางคลินิกในประเทศมีอยูํคํอนข๎างมาก (วิจัยยาตัว

ใหมํ) เรามีศักยภาพ และ Knowhow ที่จะสามารถตํอยอดงานวิจัยสํวนน้ีได๎ (strengthen) 

 แตํสิ่งที่คิดวํายังขาด และต๎องการการสนับสนุน และสร๎างความสมดุล คือ งานวิจัยประเภท Basic science และ R&D  

ดังนั้น 6 ส. 1 ว. ควรต๎องท าการพิจารณาวํา จะเน๎นเรื่องใด และจะกระจายทรัพยากรไปสํวนไหนบ๎าง เชํน โรคติดเชื้อจะ

ครอบคลุมถึงโรคใดบ๎าง  

 เรื่อง R&D และเทคโนโลยีวัคซีน ประเทศไทยมีการพัฒนาอยูํพอสมควร แตํในเรื่องยาประเภท Chemical based ยัง

หํางไกล ต๎องพิจารณาตํอไปวําจะท าแคํไหน ไมํจ าเป็นต๎องให๎เราสามารถผลิตเองก็ได๎ การลงทุน Pilot plant อาจยังไมํ

จ าเป็น  นอกจากน้ี ในสํวนของการพัฒนา Dignostic kit และ Medical devices เรามีศักยภาพ แตํยังขาดการจัดการที่

ดี และสิ่งที่ต๎องท าเพิ่มอีกอยําง คือ แตํละสถาบันต๎องจัดระบบให๎เป็นกึ่งเอกชนในการวิจัยให๎ได๎ (ต๎องมีความตํอเนื่องใน

การท าวิจัย ไมํใชํ เข๎ามาท าวิจัยแล๎วต๎องรีบท าให๎จบ)  

 อยํางไรก็ตาม ปัจจุบัน ภาคเอกชนด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เริ่มเกิดขึ้น เชํน บริษัท Siam Bioscience,             

บริษัท BioNet-Asia โดยเป็นจุดเริ่มต๎นของผลิตภัณฑ์ แตํปัญหาที่พบ คือนักวิจัยมีต๎นแบบ แล๎วจะไปตํออยํางไร  

 ตัวอยํางการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ ที่เป็นการ  integration/convergence ได๎แกํ ในอดีตการฉีดยาฆํา

เซลล์มะเร็ง จะท าลายเซลล์ปกติด๎วย แตํตํอมาได๎พัฒนาเป็นการใช๎ล าแสงเฉพาะจุด (Particle particular theraphy) 

ซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู๎หลายสาขาวิชาเข๎าด๎วยกัน (ฟิสิกส์, ชีววิทยา, medicine) หรือการตั้ง Bycicle network คือ 

การรวมบริษัทท่ีมีทักษะด๎านตํางกันไว๎ด๎วยกัน ท างานรํวมกัน 
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ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 การปรับปรุงพันธุ์พืช (นวัตกรรม) สํวนใหญํจะเกิดจากการพัฒนา แล๎วภายหลังจึงท าการวิจัย 

 งานด๎านการเกษตร เรื่องพลังงาน และอาหาร เป็นเรื่องที่อยูํในกระแส  

 ในอนาคต คงต๎องพิจาณาวําด๎านการเกษตร จะเดินตํอในทิศทางใด เชํน เรื่องอาหาร (Natural Food) จะเกิดผลกระทบ

อยํางไรบ๎าง เชํน สร๎างรายได๎ มูลคําเพิ่ม ความปลอดภัย (มีมากน๎อยแคํไหน) การแปรรูป  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องยางพารา

ที่ปัจจุบันยังไมํมีอุตสาหกรรมรองรับที่ดีพอ, การถํายทอดเทคโนโลยีก็ยังไมํพอ  

 งานด๎านปรับปรุงพันธุ์พืช ถือวําเป็นนวัตกรรม เพราะเป็นการสร๎างเอกลักษณ์ใหมํๆ การปรับปรุงพันธุ์สบูํด าที่ด าเนินการ

อยูํเป็นเริ่มต๎นจากการพัฒนา (ท าให๎ไมํเหมือนใคร) และตํอมาจึงท าการวิจัย (ศึกษาลงลึกในรายละเอียดพันธุ์ มีข๎อดี-เสีย

อยํางไร) เพื่อให๎ได๎พันธ์ุสบูํด าที่ใหน๎้ ามันสูง โตเร็ว ปลูกได๎ทั่วไป โดดเริ่มจากการปรับปรงุพันธุกรรมของสบูํด าให๎เกิดความ

หลากหลายกํอน ขณะนี้สบูํด าพันธุ์ใหมํที่ปรับปรุงได๎นั้น ต๎นโตขึ้น ให๎ผลผลิตสูง ชีวมวลสูง (น้ าหนักสด 12 ตันตํอไรํตํอปี) 

แตํเป้าหมายสูงสุด คือ ต๎องท าให๎มีปริมาณน้ ามันสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 สวทช. แบํงสัดสํวน และให๎ความส าคัญตํอการวิจัยพื้นฐาน (Basic science) ไมํได๎ทิ้ง แตํที่เหนือไปกวํานั้นเราจะท าจะ

อยํางไรให๎เกิดทีมวิจัยเข๎มแข็ง และผลิตงานสูํเอกชนได ๎รวมทั้งสามารถแก๎ปัญหาให๎ภาคเอกชนได๎ด๎วย (คือสามารถน าเอา

องค์ความรู๎จากการวิจัยพื้นฐาน ไปตอบค าถามให๎กับภาคเอกชน) 

 ซึ่งตอนนี้ สวทช. ก าลังแสวงหาวิธีการบริหารจัดการทุนวิจัย ที่จะเปิดโอกาสให๎ผลงานวิจัยพื้นฐานได๎แสดงออกถึง

ความส าคัญ และหาชํองทางให๎ภาคเอกชน appreciate กับวิจัยพื้นฐานนี้ ซึ่งจุดนี้ถือวําเป็น walk space อยูํ  (6ส. 1ว. 

จะจัดสรรงบประมาณ 30% ของงบวิจัย มาสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐาน) 

 ทาง ปตท. เสนอการประเมินผลงานวิจัยเป็นตัวเลขอาจเป็นทางหนึ่งที่ชํวย เมื่อมีการพิจารณาให๎งบประมาณของ

งานวิจัยพ้ืนฐาน เนื่องจากมักถูกถามบํอยครั้งวํา ลงทุนไปเทํานี้ จะได๎ผลตอบแทนกลับมาเทําไหรํ ดังนั้น ที่ ปตท. ท าอยูํ 

คือ การใช๎ตัวเลขในการเปรียบเทียบผลงานผลิตออกมา เชํน ให๎แต๎มผลงานตีพิมพ์ ต๎นแบบ  (ตัวแทนส านักงบประมาณ

อาจเข๎าใจมากขึ้น) 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต๎องท าบัญชี Interlectual capital ของประเทศ และต๎องพิจารณาหา Bad Government 

policy เพื่อปรับปรุง แตํกํอนจะถึงจุดนั้น เราต๎องมี input วําจะประเมินสิ่งเหลํานี้ด๎วยอะไร   

 แนวคิดการตั้งสถาบันการศึกษาของ ปตท. นําประทับใจมาก แตํอยากฝากวํา จะต๎องท าอยํางไรให๎นักเรียนเข๎าใจถึงความ

ยั่งยืนของการสายงานวิจัย ทั้งนี้เห็นวํา ครูผู๎สอนจะเป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญ ที่จะท าให๎เราสามารถรักษาบุคลาการใน

แวดวงวิจัยได๎ และ อยากให๎ บริษัท ปตท. ลงทุนในมิติทางสังคม (moral) เพราะการใช๎ชีวิตเด็กรุํนใหมํเปลี่ยนไปมากเมื่อ

เทียบกับอดีต 

 ซึ่ง ดร.ไพรินทร์ ก็ให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมวํา สถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้นนั้น ไมํได๎มุํงสร๎างนักวิทยาศาสตร์อยํางเดียว แตํจะสอน

ความเป็นผู๎น าด๎วย นอกจากน้ีจะสร๎างบรรยากาศให๎เหมาะกับการเรียนรู๎ (อยูํในธรรมชาติ มีสถานที่ปฏิบัติธรรม) เพื่อลด

ความเครียดของเด็ก 
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ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120     

 

 

 


